

การเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อ หนังสือพิมพ์

ดีเอสไอส่งหลักฐานช่วยชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีดีเอสไอ รักษาราชการแทนอธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ประจักษ์ วงศ์ลีเกิด ผบ.สำนัคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงผลการตรวจสอบที่ดินบริเวณชายหาด ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามที่ชาวบ้านหมู่ที่ 4 เข้ร้องขอความช่วยเหลือในการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิบนหาดทรายชายทะเล ในพื้นที่พิพาทเนื้อที่รวม 3 ไร่ 3 งาน 81.7 ตารางวา บริเวณหาดสามร้อยยอด เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเดิมเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ต่อมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการอนุญาตให้เอกชนเข้าไปก่อสร้างบ้านพักตากอากาศ

พ.ต.ท.ประจักษ์ กล่าวต่อ อย่างไรก็ตามก่อนหน้าชาวบ้านได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนโฉนด แต่ศาลยกฟ้อง เนื่องจากผู้กรณีชี้แจงว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินแปลงเดียวกับที่ดินตาม ส.ก. 1 ซึ่งชาวบ้านเองไม่มีพยานหลักฐานหักล้างได้ ดังนั้นชาวบ้านจึงได้อุทธรณ์และประสานดีเอสไอให้ช่วยตรวจสอบ ซึ่งผลการตรวจสอบจากการแปลภาพถ่ายทางอากาศปรากฏว่าในปี 2513 ที่ดินดังกล่าวเป็นทะเล ไม่มีแผ่นดิน จึงไม่ใช่ที่ดินตามส.ก. 1 และในปี 2505 มีการก่อสร้าง 3 ไร่ ออกน.ส. 3 โดยรังวัดที่ดินห่างจากชายทะเลประมาณ 40 เมตร ซึ่งขณะนั้นที่ดินแปลงดังกล่าวยังมีสภาพเป็นทะเล ข้อมูลการตรวจสอบทำให้เชื่อว่ามีการร้องขอที่ดินบริเวณชายหาดซึ่งถือเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ หลังจากชาวบ้านจะนำข้อเท็จจริงของพยานหลักฐานไปใช้ในการต่อสู้คดี

ด้านนายจิรภักดิ์ เลื่อนเหลือง แกนนำชาวบ้าน ต.สามร้อยยอด กล่าวว่า หลังจากไต่จบรวมพยานหลักฐานที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศไปยังศาลเพื่อต่อสู้คดี เพราะต้องการพิสูจน์ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านทุกคนมีสิทธิเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน ที่ผ่านมามีความเดือดร้อนจากการไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้เหมือนเดิม กระทั่งความเป็มาอยู่ โดยเฉพาะเรือประมงที่ไม่สามารถนำเรือไปจอดหรือเข้าไปใช้พื้นที่ในการตากปลาได้ เพราะกลายเป็นพื้นที่ปิดไปโดยปริยาย.

มติชน

Matichon
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 23 ตุลาคม 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13739

Col.Inch: 20.72

Ad Value: 22,792

หัวข้อข่าว: ยันชายหาดสามร้อยยอดที่สาธารณะ

หน้า: 5(ล่างขวา)

PRValue (x3): 68,376

คลิป: ขาว-ดำ

ยันชายหาดสามร้อยยอดที่สาธารณะ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ท.โพลี วังศ์เมือง รองอธิบดีดีเอสไอ รักษาการแทนอธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม แดงผลสรุปการตรวจสอบที่ดินชายหาดสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ และผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศของผู้เชี่ยวชาญ พร้อมมอบให้กับตัวแทนกลุ่มชาวบ้าน อ.สามร้อยยอด เพื่อให้ชาวบ้านนำส่งให้ศาลปกครองสูงสุด ประกอบการวินิจฉัย หลังจากชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวได้ยื่นหนังสือขอให้ศาลปกครองตรวจสอบเนื่องจากมีผู้ปลูกสร้างบ้านเรือนบนชายหาด

พ.ต.ท.โพลีกล่าวว่า สืบเนื่องจากชาวบ้านหมู่ 4 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด ซึ่งมีอาชีพประมงพื้นบ้าน มาร้องขอให้ดีเอสไอเข้าไปตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิบนพื้นที่ชายหาดทรายทะเล บริเวณเขาสามร้อยยอด เป็นพื้นที่สาธารณะ ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้อนุญาตให้สร้างบ้านพักตากอากาศ จึงทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นไม่พอใจและคัดค้านการก่อสร้าง

พ.ต.ท.โพลีกล่าวว่า มีการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบชายทะเลหาดสามร้อยยอดเป็นระยะ

ทางประมาณ 5 กิโลเมตร ทำให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วน คือบริเวณด้านหน้าถนนเป็นหาดทรายชายทะเล และด้านหลังถนนเป็นที่พักอาศัยของประชาชน แต่กลับมีการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่พิพาทบริเวณด้านหน้าถนน ซึ่งเป็นหาดทรายชายทะเลและเป็นที่สาธารณะดังกล่าว ชาวบ้านในพื้นที่จึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดิน แต่ศาลยกฟ้อง เนื่องจากผู้ยื่นฟ้องเห็นว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินแปลงเดียวกับที่ดินตาม ส.ค. 1 ซึ่งชาวบ้านไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ จึงขออุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุด และขอให้หน่วยงานในพื้นที่เข้ามาแก้ไขปัญหา

พ.ต.ท.โพลีกล่าวอีกว่า ผลการตรวจสอบของดีเอสไอ จากการอ่านแปลวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศพบว่าในปี 2513 ที่ดินบริเวณที่พิพาทเป็นทะเล ไม่มีแผ่นดิน จึงไม่ใช่ที่ดินแปลงเดียวกับที่ดินตาม ส.ค.1 (2497) ประกอบกับในปี 2505 ได้มีการนำ ส.ค.1 ฉบับดังกล่าวไปยื่นคำขอออก น.ส.3 โดยมีกรังวัดที่ดินห่างจากชายทะเลประมาณ 40 เมตร ซึ่งขณะนั้นที่ดินแปลงพิพาทยังมีสภาพเป็นทะเลอยู่ จึงยืนยันได้ว่าที่ดินแปลงพิพาทไม่ใช่ที่ดินตาม ส.ค.1 และ น.ส.3 แต่อย่างใด

'ภูริ' ร้องดีเอสไอถูกนายทุนรุกป่า

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 14 ธ.ค. พ.ต.ท.ประวุฒิ วงศ์สินิต ผบ.สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมนายโชคดี อมรวัฒน์ รอง ผวจ.ภูเก็ต นำผู้เกี่ยวข้องตรวจเกาะนาคาน้อย หมู่ 5 ต.ป่าคลอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต หลังจากนายภูริ หิรัญพฤกษ์ คาราวัง เข้าร้องเรียนว่าเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก. เลขที่ 3977 หมู่ 5 ต.ป่าคลอก ซึ่งติดกับแปลงที่ดินของครอบครัวออกโดยมิชอบ มีการทับพื้นที่ป่า โดยนายภูริ พร้อมครอบครัว ร่วมให้ข้อมูลยืนยันว่าที่ดินของครอบครัวได้มรดกตกทอดมาจากปู่และบนเกาะนี้มีที่ดินของครอบครัวเพียงรายเดียวตั้งแต่ปี 2518 เนื้อที่ 60 ไร่ และขอสัมปทานพื้นที่บริเวณชายหาดให้เอกชนรายหนึ่งเช่าทำบ้านพักตากอากาศ 1 หลัง

พ.ต.ท.ประวุฒิ กล่าวว่า จากการตรวจสอบที่ดินของนายภูริเป็นภูเขามีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของนกเงือก แต่พื้นที่ที่ถูกร้องเรียนอยู่ติดทะเลเมื่อ 4 ปีก่อนกำนันและผู้ใหญ่บ้านรับรอง สก.1 พร้อมเข้ามาขายให้ครอบครัวนายภูริแต่ไม่ได้ซื้อไว้ และมีปัญหาขัดแย้งกัน เนื่องจากผู้กรณืทำประโยชน์ด้วยการปลูกมะพร้าว สวนยาง สวนผลไม้ และออก น.ส.3ก. ขายต่อบริษัทเอกชนรายหนึ่งมูลค่า 42 ล้านบาท ดังนั้นจะเสนอคณะกรรมการดีเอสไอเพื่อรับเป็นคดีพิเศษเนื่องจากบุกรุกพื้นที่ป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และประมวลกฎหมายที่ดิน พร้อมเสนอคณะกรรมการ ปปง.ตรวจสอบเรื่องการฟอกเงินด้วย.

'ดีเอสไอ'ตรวจที่ดินเกาะนาคาน้อย คาดสค.1บิ่นสวมสิทธิออกนส.3ก

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ต.ท.ประวุฒิ วงศ์สินธุ์ ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก.เลขที่ 3977 ที่อยู่บนเกาะนาคาน้อย หมู่ 5 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง เนื้อที่ 24 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา ของคนตระกูลดังใน ต.ป่าคลอก ติดที่ดินของนายภูริ หิรัญพฤกษ์ ดาราชื่อดัง โดยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีมารออก น.ส.3 เมื่อปี 2557 ทั้งนี้เขาที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ และเป็นที่สาธารณประโยชน์

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ส.ค.1 ที่นำมาออก น.ส.3 ก. น่าจะมาจากพื้นที่เกาะนาคาใหญ่ เนื้อที่เดิมระบุ 7 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา แต่มาปลอมและแก้ไขเป็น 17 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา แก้ไขสภาพภูมิประเทศ แก้ไขบุคคลที่มีที่ดินข้างเคียง ตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศปี 2510 ถึงปัจจุบัน ไม่พบร่องรอยการทำประโยชน์เพิ่มเติมพื้นที่ ตามเอกสารได้สวนขอออกเอกสารสิทธิว่าทำประโยชน์เป็นส่วนยางพารา สวนมะพร้าวและ

สวนไม้ผลอื่นๆ อีกทั้งพบว่าน่าจะไม่มีกรเข้าไบริ่งวัดจริง เพราะจากการสอบถามประชาชนพื้นที่ข้างเคียงไม่มีใครทราบ หากทราบจะคัดค้านทันที เพราะออกเอกสารสิทธิทับที่เขาและที่สาธารณประโยชน์ โดยไม่เคยเห็นมีเจ้าหน้าที่ดินเข้ามารังวัดเมื่อปี 2557 ที่สำคัญออก น.ส.3 ก. วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ผู้เกี่ยวข้องรับไปในวันนั้นและขายให้บริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งในวันเดียวกัน ในราคา 42 ล้านบาท โดยเจ้าหน้าที่ดินลงนามอนุมัติวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

พ.ต.ท.ประวุฒิกล่าวว่า จากการตรวจสอบพื้นที่ ยังเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ที่สำคัญยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกเงือก สัตว์หายาก นอกจากนี้ เอกสารสิทธิ พบข้อพิรุธหลายประการ น่าเชื่อว่าจะออกโดยมิชอบ มีการนำ ส.ค.1 บิ่นและมาสวมสิทธิ เพื่อขายให้บริษัทดัง มีมูลเชื่อได้ว่ามีการออก น.ส.3 ก. โดยมิชอบทับพื้นที่ป่า อันเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และเอกชนที่ครอบครองที่ดินมีความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และประมวลกฎหมายที่ดิน จะเสนอให้เพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินแปลงนี้ทันที

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/ในประเทศ

วันที่: พุธที่ 17 ธันวาคม 2558

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5171

Col.Inch: 203.06 Ad Value: 274,131

หน้า: 2(บน), 15

PRValue (x3): 822,393

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บิ๊กตุ๊กที่มรมต.มะกัน ชี้มือบไทยมีเบื้องหลังศาลเบรคซ่า'ปู'ไปนอก

บิ๊กตุ๊กที่มรมต.มะกัน

ชี้มือบไทยมีเบื้องหลังศาลเบรคซ่า'ปู'ไปนอก

ศาลฎีกาว่าการเมือง ยกคำร้อง "ยิ่งลักษณ์" รบสองหลังยื่นขอออกนอกประเทศ พาลูกเที่ยวญี่ปุ่น ชี้ไม่มีเหตุอันสมควร "ผู้ช่วยรมต.ตปท.สหรัฐ" ถก "บิ๊กตุ๊ก" ห่วงปมสิทธิมนุษยชนไทย "นายกฯ" ชี้ดกลุ่มเคลื่อนไหวมีเบื้องหลังยื่นมือต่างชาติกดดันไทย "ทหาร" คุ่มเข้มช่วงปีใหม่ให้ประชาชนเคารพดาวน้อยอย่างมีความสุข "ภุชงค์" พร้อมสู้คดี กกต.ในชั้นศาล

อ่านต่อหน้า 15

บิ๊กตุ๊ก

แหล่งข่าวศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เปิดเผยแพร่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จำเลยคดีโครงการจำนำข้าว ได้ส่งทนายความยื่นคำร้องขออนุญาตเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15-25 ธันวาคมนี้ เพื่อจะพา ด.ช.ศุภเสกข์ อมรฉัตร บุตรชาย ไปทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 15-25 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียนว่า ทนายความของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ยื่นคำร้องโดยอ้างเหตุดังกล่าวจริง ซึ่งการยื่นคำร้องขอออกนอกประเทศถือเป็นครั้งที่ 2 แล้ว อย่างไรก็ตามองค์คณะผู้พิพากษา พิจารณาคำร้องแล้วเห็นว่ายังไม่มีความสมควร จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้เคยส่งทนายความยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฯ ขอเดินทางออกนอกประเทศ โดยอ้างเหตุผลทางหนังสือเดินทางต่างประเทศ เพื่อไปแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม หรือเมืองสตราสบูร์ก ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งศาลฎีกาฯ ก็ได้ยกคำร้องไปในครั้งแรก ด้วยเหตุที่ว่ายังไม่มีความสมควรเช่นกัน

● "นายกฯ" ถกผู้ช่วยรมต.ตปท.สหรัฐ

จากนั้นในเวลา 11.00 น. นายแดนเนยล รัสเซล ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านกิจการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ที่ตึกไทยคู่ฟ้า เนื่องในโอกาสที่นายรัสเซลนำคณะเข้าร่วมการประชุมยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐ ครั้งที่ 5 ที่กระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้บริบทความสัมพันธ์ระหว่างกันที่กำลังปรับตัวดีขึ้น โดยมีนายกลิน ทาวน์เซนด เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายแพทริค เมอร์ฟี อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าร่วมด้วย

นายแดนเนยล รัสเซล กล่าวหลังการเข้าพบ นายกรัฐมนตรีไทยว่า ในการหารือได้มีโอกาสพูดคุยเชิงลึกในหัวข้อที่มีความหลากหลาย ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา และความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐ ว่าเป็นเหมือนสมบัติล้ำค่า สหรัฐต้องการเห็นความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของประเทศไทย รวมถึงการพัฒนา การค้า การลงทุน และความร่วมมือระดับความมั่นคงอีกด้วย

รหัสข่าว: B-151217014162 (17 ธ.ค. 58/05:42)

หน้า: 1 / 4

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/ในประเทศ

วันที่: พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2558

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5171

หน้า: 2(บน), 15

Col.Inch: 203.06

Ad Value: 274,131

PRValue (x3): 822,393

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บิ๊กตุ๊กทิมรมต.มะกัน ชี้มือไทยมีเบื้องหลังศาลเบรกซ้ำ'ปู'ไปนอก

พล.ต.วีรชน สุกอนัฏฐา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยมุมมองว่า การพบกันในวันนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสหรัฐต้องการมีความร่วมมือกับไทยที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆ ในทุกมิติและทุกระดับ ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังได้ใช้โอกาสนี้ ย้ำถึงเจตนารมณ์ที่สำคัญในการบริหารประเทศ โดยรักษาสมาคมระหว่างระบอบประชาธิปไตย การคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และความมีเสถียรภาพและความมั่นคงของชาติ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถหลุดพ้นวงจรปัญหาทางการเมืองเดิม โดยย้ำว่า เป้าหมายหลักของรัฐบาล คือการปฏิรูปที่หยั่งรากลึกและนำไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง มีรัฐบาลที่โปร่งใส มีหลักนิติธรรม และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยทุกคน

● แรงสหรัฐชี้กลุ่มเคลื่อนไหวมีเบื้องหลัง

พล.ต.วีรชน กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีว่า ไทยพร้อมสนับสนุนบทบาทสหรัฐ ในการทำให้ภูมิภาคนี้มีความเข้มแข็ง และรู้สึกยินดีที่สหรัฐกลับมาให้ความสำคัญประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หันกลับมาให้ความสำคัญกับประเทศไทย แม้จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดโดยกฎหมายของสหรัฐเอง โดยสหรัฐยืนยันพร้อมเดินทางไปด้วยกันภายใต้ข้อจำกัด พยายามลดช่องว่างความสัมพันธ์ที่ผ่านมา ที่อาจมีเรื่องการปฏิบัติรัฐประหารมาเป็นเงื่อนไข อุปสรรค พร้อมกับบอกนายเดเนลว่า จะเข้าใจสถานการณ์ประเทศไทยได้ต้องย้อนกลับไปดูอดีตว่าเกิดอะไรขึ้น จะทำให้เข้าใจปัจจุบัน มองอนาคตได้อย่างชัดเจน ขอให้มองประเทศไทย อย่างมองที่ตัวบุคคล ไม่ต้องเชื่อ แต่ขอให้ไปศึกษาเพิ่มเติม เราไม่ได้ถอยห่างจากหลักประชาธิปไตย แต่เราทำให้เห็นตัวอย่างแล้วว่า เรากำลังทำให้ประเทศไทยกลับไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง และเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนคนไทยมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง

พล.ต.วีรชน กล่าวด้วยว่า ทางสหรัฐเอง แสดงความเข้าใจ พร้อมบอกว่า เรื่องต่างๆ อย่างเรื่องของสิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องที่อาจถูกนำไปประเด็นได้ ขอให้ประเทศไทยระมัดระวัง

ระมัดระวังเรื่องนี้ แต่การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น ถ้วนแต่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งหมด ไม่ใช่พลังการเคลื่อนไหวที่บริสุทธิ์ แต่เพราะมีการพยายามจะให้สหรัฐมาสนใจ มากอดันให้ต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศมากอดันไทย

● สหรัฐพร้อมร่วมมือเมื่อไทยเป็นปชต.

ต่อมาเมื่อเวลา 15.00 น. นายอภิชาติ จินวรรณ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายเดเนล รัสเซล ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านกิจการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก แถลงผลการหารือยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 5 ว่า การหารือกันครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในกรอบความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีอย่างตรงไปตรงมา มีความจริงใจ เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต และมุ่งเน้นความร่วมมือที่สร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ประชุมเห็นพ้องว่าจะส่งเสริมเรื่องสันติภาพและเสถียรภาพของไต้หวัน ความร่วมมือทวิภาคี ทั้งสองฝ่ายได้หารือบทบาทความสัมพันธ์ และเห็นพ้องภายใต้บริบทปัจจุบันทุกด้าน โดยมุ่งกระชับความสัมพันธ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและภูมิภาค

ด้านนายรัสเซล กล่าวว่า สหรัฐมีความใส่ใจอย่างจริงจังให้แก่ประเทศไทย และอยากทำงานร่วมกับประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ทั้งนี้อยากเห็นประเทศไทยประสบความสำเร็จในการเดินทางไปสู่ประชาธิปไตย เพื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะได้กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการหารือถึงความคืบหน้าในการพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆ รวมถึงพูดคุยถึงประเด็นที่อยู่ในความสนใจ

“ภายใต้กฎหมายสหรัฐได้กำหนดถึงขอบเขตที่สหรัฐจะสามารถจัดลำดับความสัมพันธ์ให้แต่ละประเทศ ซึ่งความร่วมมือต่างๆ จะกลับมาได้ต่อเมื่อไทยมีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยกลับคืนมา ส่วนความร่วมมือทางการทหารนั้น ด้วยข้อจำกัดของสถานการณ์ในไทย จึงทำให้ยากต่อการสนับสนุน แต่สหรัฐก็พยายามที่จะให้การสนับสนุนโดยพิจารณาเป็นกรณีไป เช่น การฝึกซ้อมคอนร้าโกลด์ ก็จะเน้นให้การช่วยเหลือในเชิงมนุษยธรรม เป็นต้น” ผู้

● ทหารพร้อมดูแลความปลอดภัยช่วงปีใหม่

ที่กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.พล.ม.2 รอ. กล่าวถึงมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของ พล.ม.2 รอ. มีอยู่ 12 จุด โดยพื้นที่หลักคือ เขตราชเทวีกับเขตปทุมวัน ซึ่งตามนโยบายคณะกรรมการสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเน้นการดูแลในสองลักษณะ คือ 1.ดูแลความปลอดภัย 2.อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สำหรับการดูแลความปลอดภัยจะพิจารณาจุดที่มีประชาชนอยู่เป็นจำนวนมาก ในจุดนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ รปภ.ของอาคารสถานที่นั้นๆ และปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมทั้งมีการติดตั้งกล้องซีซีทีวีติดป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาพบสิ่งผิดปกติก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ ดังนั้น มาตรการต่างๆ เหล่านี้สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ได้

พล.ต.เฉลิมพล กล่าวต่อว่า ส่วนการดำเนินการช่วงปีใหม่เราได้กำหนดความระมัดระวังความหนาแน่นของพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าเรานั้นใจไม่มาตรการและสามารถดูแลควบคุมสถานการณ์ได้ ขณะเดียวกันพื้นที่เขตราชเทวีกับเขตปทุมวันนั้น ถือเป็นพื้นที่ใจกลางเมือง เราจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพื่อรักษาความปลอดภัย ส่วนพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มาก เช่น เขตสาทร นั้น จะลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจ โดยเฉพาะสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ซึ่งครั้งนี้ ตม.จะมีข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยง เช่น จากข่าวว่าประเทศใดมีความขัดแย้งระหว่างประเทศ แล้วมีชาวต่างชาติหนีอยู่ หรืออาจเป็นพื้นที่เสี่ยงในการก่อเหตุ ดังนั้น เจ้าหน้าที่เราก็จะมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ทำนองเดียวกันทางทหาร ได้ประสานงานกับ ตม.อีกด้วย โดยมีการประสานงานข้อมูลกันตลอด เพราะจะมีข้อมูลชัดเจน เช่น เข้าเมืองวันใด พักกี่วัน นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลว่าชาวต่างชาติเข้ามาแล้วไม่กลับ ทาง ตม.เขาก็มีข้อมูล

● ยันไร้ปัญหาจุดคนห้าดาวนั่งท้ายปี

หน้า: 2/4

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/ในประเทศ

วันที่: พุธที่ 17 ธันวาคม 2558

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5171

หน้า: 2(บน), 15

Col.Inch: 203.06

Ad Value: 274,131

PRValue (x3): 822,393

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บิ๊กตุ๊กทิ่มมรดก.มะกัน ชี้มือไทยมีเบื้องหลังศาลเบรกซ้ำ'ปู'ไปนอก

ประชาชนจะมั่นใจว่าจะลงมือใหม่ได้อย่างมีความสุข ผบ.พล.ม.2 รอ.กล่าวว่า มั่นใจในสภาพที่เป็นอยู่ โดยการดำเนินการของสถานประกอบการ การเดินทางต่างๆ รวมไปถึงการจัดงานต่างๆ ก็สามารถจัดการได้ตามปกติ เพราะแต่ละสถานที่ทางผู้จัดงานก็จะหารือกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เช่น จัดงานเคาน์ตาวนด์ลงมือใหม่ในพื้นที่ใด ทางเจ้าของสถานที่จะรู้ว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด เพราะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของตนเอง และก็ยังประสานงานร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อีกด้วย

“สำหรับพื้นที่สาธารณะ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปดูแล ดังนั้น ผมขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อีกแรงหนึ่ง ถ้าเห็นสิ่งใดผิดปกติ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน ซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานเสมอ” พล.ต.เฉลิมพล กล่าว

● “กุซงค์” พร้อมสู้คดี กกต.ในชั้นศาล

นายกุซงค์ นุดราวงศ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีทีคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินคดีอาญา ในข้อหาหมิ่นประมาทว่า พร้อมต่อสู้คดีด้วยข้อเท็จจริงกันในชั้นศาล เพราะจากคำพูดของตนที่พูดเรื่องการจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญนั้น ไม่ได้กล่าวหาใครเลย ไม่ว่าจะเป็ประธานหรือกรรมการ กกต.คนใด เพราะตนพูดเพียงว่า อยากให้การพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ มีทั้งโรงพิมพ์ของรัฐและเอกชนร่วมกันพิมพ์ และอยากให้นำเงินงบการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

“เรื่องใบสั่งนั้น ไม่ได้กล่าวหาว่าเป็นใบสั่งของใคร และที่สำคัญคือเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ขณะนี้กำลังเร่งร่างคำอุทธรณ์คำสั่ง กกต. กรณีเลิกจ้าง เพื่อยื่นอุทธรณ์ไปยัง กกต. ภายในเวลาที่กำหนด 15 วัน โดยจะยื่นหนังสืออุทธรณ์ที่สำนักงาน กกต.ด้วยตัวเอง” นายกุซงค์ กล่าว

● ได้ส่วนสลายมีอุปพม.นัดแรก8ม.ย.59

ที่ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรง
รชลชววิ.บะ-ธาธาธา7014162(ท/วิ.ค. 58/05.42)

ศาลนัดพร้อมเพื่อกำหนดวันนัดไต่สวนคดีที่ ป.ป.ช.เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว อดีตรัฐมนตรีว่าการตำรวจนครบาล (ผบ.น.) ในข้อหาเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด จากการมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ปิดล้อมทางเข้ารัฐสภา เมื่อปี 2551 จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ 471 คน โดยวันนี้โจทก์และจำเลยทั้ง 4 คน เดินทางมาศาล

ศาลพิเคราะห์ว่า คดีนี้โจทก์ยื่นบัญชีพยานจำนวน 66 ปาก ส่วนจำเลยทั้ง 4 คนยื่นบัญชีพยาน 954 ปาก ที่ผ่านมามีการนัดตรวจพยานหลักฐาน 4-5 ครั้ง โดยได้ข้อยุติว่า โจทก์จะขอเบิกความพยาน 28 ปาก ฝ่ายจำเลยขอเบิกความพยาน 106 ปาก ในจำนวนนี้มีพยานซ้ำกัน 19 ปาก นอกจากนี้ฝ่ายโจทก์และจำเลยยอมรับร่วมกันว่า บันทึกสั่งการทางวิทยุของ บข.น. คำสั่งแต่งตั้งรอง ผบ.เหตุการณ์ และแผนกรกฎ เป็นเอกสารราชการที่มีความถูกต้องแท้จริง ส่วนประเด็นที่จำเลยทั้ง 4 คน ขอแถลงเปิดคดีด้วยวาจา ศาลอนุญาตตามคำขอ โดยให้แถลงเปิดคดีในวันเริ่มสืบพยานฝ่ายจำเลย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเร่งรัดกระบวนการพิจารณา ศาลจึงนัดคดีล่วงหน้า โดยจะไต่สวนให้แล้วเสร็จภายใน 20 นัด เริ่มไต่สวนนัดแรกวันที่ 8 เมษายน 2559 และนัดไต่สวนนัดสุดท้ายในวันที่ 28 เมษายน 2560

● “สมชาย”ไม่หนักใจ-มั่นใจในความสุจริต

ด้านนายสมชายกล่าวว่า ในกรณีตรวจพยานหลักฐานมีพยานบางปากซ้ำกัน และพยานบางปากเห็นเหตุการณ์เดียวกัน ศาลจึงขอให้ทั้ง 2 ฝ่าย พิจารณาคัดพยานบางปากรวมแล้วเหลือพยานประมาณกว่า 100 ปาก สำหรับตนไม่หนักใจ เพราะทุกอย่างพยานต้องเบิกความไปตามความเป็นจริง มั่นใจในความสุจริต และพยานหลักฐานเชื่อว่าไม่มีปัญหา ส่วนกรณีทีศาลฎีกา ใช้วิธีการไต่สวนในศาล

เดียว และได้ข้อยุติ ไม่มีการอุทธรณ์หรือฎีกานั้น ส่วนตัวแม้จะเป็นระบบไต่สวนศาลเดี่ยว ก็มั่นใจในความยุติธรรมและไม่ขัดข้องในระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ส่วนกรณีทีศาลนัดไต่สวนล่วงหน้ายาวไปถึงปี 2560 ก็ไม่มีปัญหา หากจะเดินทางไปต่างประเทศก็จะขออนุญาตศาลหากต้องไปจริงก็ต้องกลับมา เพราะถูกๆ อยู่ที่นี่ แต่ขณะนี้ยังไม่มีการเดินทางไปต่างประเทศ

เมื่อถามถึงสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ นายสมชายกล่าวเพียงว่า ไม่ได้ติดตามเหตุการณ์ ดอนนี้เข้าห้ามจับห้ามพูดไม่ใช่หรือ หากในอนาคตมีระเบียบ มีกฎหมาย กติกาค่อยมาคิดกัน ตอนนี้อยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่มีความสุข สุขสบาย คนในครอบครัวไม่ต้องดิ้นรนก็พอแล้ว ส่วนตัวคิดว่าตนเองทำงานมาเยอะแล้ว หลังจากนั้นขอช่วยเหลือพี่น้องพรรคพวกไปตามวิถีทางประชาธิปไตย

● แจงเหตุกำหนดคุณสมบัตินายกฯ-กรม.

นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยถึงผลการพิจารณาบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญ ต่อประเด็นคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้กำชับว่ารายละเอียดของการพิจารณาจะยังไม่ขอเปิดเผย จนกว่าที่ประชุมจะหารือกันอีกครั้งในการประชุม กรธ.นอกสถานที่ จ.เพชรบุรี แต่ในหลักการสำคัญของการทำบทบัญญัติคือ ต้องแก้ปัญหาที่เคยมีมาในอดีตและต้องทำให้การบริหารราชการแผ่นดินที่ได้โดยไม่มีอุปสรรค ส่วนคุณสมบัติของผู้บริหารประเทศได้กำหนดว่าต้องไม่ต่ำกว่าคุณสมบัติของ ส.ส. ทั้งนี้ ยอมรับว่า กรธ.ได้เพิ่มคุณสมบัติของนายกฯ และรัฐมนตรี ในประเด็นการมีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมีจริยธรรม เพื่อให้มีลักษณะที่พิเศษกว่า ส.ส.ปกติ แต่กรณีจะกำหนดคำนิยาม หรือมาตรฐานทางจริยธรรมกับความสุจริต เพื่อให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างไรนั้น ที่ประชุมระบุว่าจะนำไปเขียนไว้ในกฎหมายลูก ที่จะทำหลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติแล้ว

● นายกฯ-กรม.ถ้าชุกหุ้นโดนตัดสิทธิ์ 2 ปี

ด้วยเหตุนี้... หน้าที่: 3/4

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/ในประเทศ

วันที่: พุธที่ 17 ธันวาคม 2558

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5171

หน้า: 2(บน), 15

Col.Inch: 203.06

Ad Value: 274,131

PRValue (x3): 822,393

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ถกที่มรมต.มะกัน ซีมีอบไทยมีเบื้องหลังศาลเบรคซ้ำ'ปู'ไปนอก

กล่าวถึงความคับหน้าในการประชุม กรธ.ว่า
หลักการทั่วไปยังคงลักษณะของรัฐธรรมนูญ
ปี 2550 โดยจะมีคณะรัฐมนตรี 35 คน ต้อง
มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่วนคุณสมบัติของผู้
เป็นรัฐมนตรีต้องเป็นผู้มีความสุจริต และไม่มี
ปัญหาเรื่องจริยธรรม สำหรับการตรวจสอบใน
ส่วนนี้ ถ้า ส.ส.หรือประชาชนเห็นว่าบุคคลที่
ดำรงตำแหน่งมีพฤติกรรมมีสมควรสามารถร้อง
ศาลให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ ซึ่ง กรธ.ยังไม่
ได้กำหนดว่าจะให้ศาลใดเป็นผู้ชี้ขาด ส่วนกรณี
หากนายกรัฐมนตรีและครม.มีความผิดในการ
ถือหุ้นและถูกตัดสินว่ามีความผิด บุคคลนั้นจะ
ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ และถูกตัดสิทธิทางการเมือง
เมือง 2 ปีจึงจะสามารถเข้ารับตำแหน่งได้อีกครั้ง

● ดึงเพิ่มดาบขององค์กรอิสระทำชาติอัมพาด

นายคณิน บุญสุวรรณ คณะทำงานฝ่าย
กฎหมายพรรคเพื่อไทย และอดีตสมาชิกสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ปี 2540 กล่าวถึง
มาตรการตรวจสอบฝ่ายบริหารและนักการเมือง
เพื่อป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญว่า การตรวจสอบเป็นเรื่องดี แต่
พึงสังวรไว้ด้วยว่าการให้ท้ายฝ่ายค้าน และ
การเพิ่มเขี้ยวเล็บให้แก่องค์กรอิสระ และศาล
รัฐธรรมนูญมากเกินไป อาจกลายเป็นอาวุธ
ที่ย้อนกลับมาทำร้ายประเทศได้ แม้อาจจะ
ทำให้การคอร์รัปชันลดน้อยลงได้บ้าง แต่ก็
เป็นเพราะฝ่ายประจำและฝ่ายการเมืองไม่กล้า
ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ประเทศอาจกลายเป็น
อัมพาด เพราะกลัวอิทธิฤทธิ์ขององค์กรอิสระ
และศาลรัฐธรรมนูญ ผลเสียจะตกอยู่กับประเทศ
และประชาชน เพราะทั้งฝ่ายบริหารและฝ่าย
นิติบัญญัติต้องกลายเป็นอัมพาด

นายคณิน กล่าวอีกว่า การร่างรัฐธรรมนูญ
ไม่ควรหลงติดกับภาพจำของบุคคลหรือ
พรรคการเมือง แต่ต้องยึดหลักการเป็นตัวนำ
คือต้องเป็นมาตรการที่ใช้ได้ดีสำหรับทุกฝ่าย
และสร้างสถียรภาพทางการเมือง ไม่ว่าผู้ใดหรือ
พรรคการเมืองใดจะมาเป็นรัฐบาล หากพรรค
เพื่อไทยเป็นแกนนำ ก็จะเป็นโอกาสที่พรรคฝ่าย
ค้านจะอาศัยองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ
ใช้มาตรการเหล่านี้รุมกระหน่ำรัฐบาลจนอยู่

แรงจันอีก ในทางกลับกัน ถ้าพรรคการเมืองอื่น
เป็นรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้าน ถึง
แม้องค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญอยาก
จะอุมรัฐบาล แต่ก็อุมไม่ถนัด เพราะฝ่ายค้าน
ประชาชน และมวลชนจะกดดันให้จัดการกับ
รัฐบาลจนอยู่ไม่ได้เช่นกัน ขณะที่กลไกที่วางไว้
สำหรับการผ่าทางตัน คือศาลรัฐธรรมนูญหรือ
ประธาน 3 ศาล ก็จะไม่ยอมทำงาน เพราะ
เกรงใจทหาร เหตุการณ์ก็จะย้อนกลับไปเหมือน
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516

● จ่อรับคดีเกะนาคาน้อยเป็นคดีพิเศษ

พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวถึงกรณีครอบครัว
ของนายสุริ ทรัพย์ฤกษ์ นักแสดงชื่อดัง ยื่น
หนังสือร้องเรียนเพื่อขอให้ตรวจสอบการออก
เอกสารสิทธิในพื้นที่เกาะนาคาน้อย จ.ภูเก็ต
ซึ่งอาจมีการออกเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก. โดย
มิชอบ ทับพื้นที่ป่า และมีเนื้อที่อยู่ติดกับที่ดิน
ของครอบครัวทรัพย์ฤกษ์ว่า พ.ต.ท.ประจักษ์
วงศ์สีนิล ผบ.สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการลงพื้นที่รวบรวม
พยานหลักฐานเบื้องต้นตามที่มีการร้องเรียน
ก่อนนำเสนอให้พิจารณาว่าเข้าข่ายกระทำผิด
หรือไม่ ซึ่งตามขั้นตอนหากเป็นความผิดตาม
บัญชีแนบท้าย พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ
อธิบดีดีเอสไอมีอำนาจรับเป็นคดีพิเศษ แต่
หากไม่อยู่ในบัญชีแนบท้าย ต้องนำเจ้าหน้าที่
ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) เพื่อ
ใช้อำนาจรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ อย่างไรก็ตาม
ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการของสำนัก
คดีคุ้มครองผู้บริโภคฯ ในการเก็บพยานหลักฐาน
ในพื้นที่ที่เกิดเหตุ

ด้าน พ.ต.ท.ประจักษ์ กล่าวว่า จากการลง
พื้นที่ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นพบว่า ที่ดิน น.ส.
3 ก. เป็นเอกสารสิทธิคนละตำแหน่งกับบริเวณ
ที่ออกเอกสารสิทธิ เนื่องจากเอกสารสิทธิระบุ
พิกัดเป็นพื้นที่เกาะนาคาใหญ่ แต่ข้อเท็จจริง
พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่บนเกาะนาคาน้อย ขณะนี้
ได้ตรวจสอบข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ พบ
ว่าที่ดินบริเวณที่ถูกร้องให้ตรวจสอบพิกัด เป็น
ป่าสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2518 แม้ว่าจะมีการเข้าไป
ทำประโยชน์แล้ว แต่จากการตรวจสอบไม่พบว่า
มีการทำประโยชน์จริง จึงมีมติที่ปรากฏฉบับนี้

นี้จึงถือเป็นเท็จทั้งหมด โดยที่ดินถูกนำไปออก
น.ส. 3 ก. เมื่อวันที่ 24 ไร่ และมีการใช้เอกสาร
ส.ค.1 จากพื้นที่ราบไปสวมทับ หลังจากนั้นต้อง
สอบปากคำกัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ให้การรับรอง
สิทธิยืนยันว่าเป็นพื้นที่เกาะนาคาใหญ่ และผู้
ที่ยื่นขอออกเอกสารสิทธิซึ่งเป็นชาวบ้านจาก
เกาะนาคาน้อย เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นโฉนดมี
ภายหลังออกเอกสารสิทธิแล้วได้นำไปขายให้
แก่บริษัทภูเก็ตทูลุก ในราคา 42 ล้านบาท
ซึ่งการซื้อขายเกิดขึ้นภายในวันเดียวกับวันที่
มีการออก น.ส.3 ก.

พ.ต.ท.ประจักษ์ กล่าวอีกว่า หลังจากนี้จะ
เสนอให้ที่ประชุม กคพ.รับเป็นคดีพิเศษในการ
ประชุมเดือนมกราคม 2559 ส่วนการยื่นเรื่อง
เพื่อขอเพิกถอนเอกสารสิทธิ ขณะนี้ยังต้อง
รวบรวมพยานหลักฐานสำกระยะ ส่วนเจ้าหน้าที่
รัฐที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิเป็นเจ้า
หน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาตลาด
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีชื่อรับรองตามเอกสารสิทธิ
เพิ่งเกษียณอายุราชการเมื่อเดือนตุลาคม 2558
เหลือเพียงเจ้าหน้าที่ระดับล่างซึ่งจะต้องเข้า
สอบปากคำตามขั้นตอนต่อไป

รหัสข่าว: B-151217/014162(1 / ธ.ค. 58/05:42)

หน้า: 4/4

มติชน

Matchon
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,100

Section: ประชาชน/ภูมิภาค
วันที่: ศุกร์ 18 ธันวาคม 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13795

หน้า: 28(บน)

Col.Inch: 36.12

Ad Value: 39,732

PRValue (x3): 119,196

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เตรียมแจ้งข้อหารุกขอช.สิรินาท-เอกชนมีเอี่ยว

เตรียมแจ้งข้อหารุกขอช.สิรินาท

●เจ้าหน้าที่รัฐ-เอกชนมีเอี่ยว

ที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พ.ต.ท.ประวิทย์ วงศ์สินิล ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายกิตติพัฒน์ ฮารภิบาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ แถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินคดีการบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถ

พ.ต.ท.ประวิทย์กล่าวว่า คดีแรกเป็น คดีพิเศษที่ 19/2558 กรณีการออกโฉนดที่ดินเลขที่ 42053,42054 หมู่ที่ 3 ต.สาคร อ.ถลาง ทับอุทยานแห่งชาติสิรินาถ และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารวก-ป่าเขาเมืองเดิมทั้งแปลง สภาพที่ดินเป็นที่เขาหรือภูเขา มีความลาดชันสูง สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าเกือบทั้งแปลง ลักษณะกระทำผิด 1.ใช้หลักฐาน ส.ค.1 เลขที่ 24 หมู่ที่ 2 เนื้อที่ 96-1-00 ไร่ มีผู้แจ้งการครอบครองโดยนายตี นาคนาม และนายกว นาคนาม ระบุทำประโยชน์เป็นที่สวนยางและอยู่อาศัย

ซึ่งเป็นหลักฐานของที่ดินแปลงอื่นมาออกโฉนด โดยมีการปลอม ส.ค.1 ฉบับดังกล่าวทั้งฉบับและต่อมานำไปออกโฉนด ประกอบด้วย โฉนดเลขที่ 42053 เนื้อที่ 84-0-28 9/10 ไร่ ออกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2522 และโฉนดเลขที่ 42054 เนื้อที่ 8-2-97 8/10 ไร่ ออกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2522 และเป็นการออกเอกสารสิทธิผิดหมู่ พื้นที่ อยู่หมู่ที่ 3 แต่นำเอา ส.ค.1 หมู่ที่ 2 มาออก ซึ่งบุคคลที่กระทำผิด ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รัฐอย่างน้อย 3 ราย มีอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถรวมอยู่ด้วย ซึ่งความผิดต่อเจ้าพนักงานจะส่งให้ ป.ป.ช.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป สำหรับเอกชนที่ทำการบุกรุกมีจำนวน 4 ราย มูลค่าความเสียหายประมาณ 2,000 ล้านบาท พ.ต.ท.ประวิทย์กล่าวว่า อีกคดีเป็นคดีพิเศษที่ 44/2558 กรณีการออกโฉนดที่ดินเลขที่ 20777 หมู่ที่ 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง เนื้อที่ 7-0-

03 6/10 ไร่ ออกเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2544 เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ป่าลายัน ภายในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ สภาพที่ดินเป็นที่ราบริมหาด มีที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จำนวน 5 ไร่เศษ และอยู่ในเขตที่สาธารณะประมาณ 1 ไร่เศษ ลักษณะการกระทำผิด 1.ใช้หลักฐาน ส.ค.1 เลขที่ 161 หมู่ 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง เนื้อที่ 3-0-80 ไร่ มีผู้แจ้งการครอบครองโดยนายลำลำ สร้อยสน ซึ่งเป็นหลักฐานของที่ดินอื่นมาออกโฉนดแปลงดังกล่าวโดยไม่ชอบ 2.ที่ดินบริเวณดังกล่าวในอดีตเป็นทะเลมาก่อน จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีหลักฐาน ส.ค.1 3.เจ้าพนักงานที่ดินที่ลงนามออกโฉนด ไม่มีอำนาจลงนาม เป็นเพียงหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ปฏิบัติราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ในลำดับที่ 2 ซึ่งไม่สามารถทำได้ มีบุคคลที่กระทำผิด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 3 คน และเอกชนที่ครอบครองที่ดินและผู้เกี่ยวข้อง 3 คน มูลค่าความเสียหาย ประมาณ 490 ล้านบาท โดยจะเรียกผู้กระทำผิดทั้ง 2 คดี มาแจ้งข้อกล่าวหาภายในเดือนมกราคม 2559 ต่อไป

ศาลยกคำร้อง'ปู' ขอพาลูกเที่ยวญี่ปุ่น

บิ๊กตุ๋นชดกลุ่มเคลื่อนไหว ยิ้มมือต่างชาติกดดันไทย

ศาลฎีกาว่าการเมือง ยกคำร้อง "ยิ่งลักษณ์" รอบสอง หลังยื่นขอออกนอกประเทศ พาลูกเที่ยวญี่ปุ่น ชี้ไม่มีเหตุอันสมควร "ผู้ช่วยรมต.ตปท.สหรัฐฯ" ถก "บิ๊กตุ๋น" ห่วงปมสิทธิมนุษยชนไทย "นายกฯ" ชดกลุ่มเคลื่อนไหว มีเบื้องหลังยิ้มมือต่างชาติกดดันไทย

อ่านต่อหน้า 15

'ปู'

แหล่งข่าวศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เปิดเผยกรณี น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จำเลยคดีโครงการจำนำข้าว ได้ส่งทนายความ ยื่นคำร้องขออนุญาตเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15-25 ธันวาคมนี้ เพื่อจะพาด.ช.ศุภเสกข์ อมรฉัตร บุตรชาย ไปทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 15-25 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียนว่า ทนายความของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ได้ยื่นคำร้องโดยอ้างเหตุดังกล่าวจริง ซึ่งการยื่นคำร้องขอออกนอกประเทศถือเป็นครั้ง

ที่ 2 แล้ว อย่างไรก็ตามองค์คณะผู้พิพากษาพิจารณาคำร้องแล้วเห็นว่ายังไม่มีความสมควร จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้เคยส่งทนายความยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฯ ขอเดินทางออกนอกประเทศ โดยอ้างเหตุผลตามหนังสือเชิญจากต่างประเทศ เพื่อไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม หรือเมืองสตราสบูร์ก ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งศาลฎีกาฯ ก็ได้ยกคำร้องไปในครั้งแรก ด้วยเหตุที่ว่ายังไม่มีความสมควรเช่นกัน



เข้าพบ-นายแดนเนยล รัสเซล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ด้านกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในโอกาสนำคณะผู้แทนสหรัฐฯ เข้าร่วมการประชุมหารือยุทธศาสตร์ ไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 5 ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.

• "นายกฯ" ถกผู้ช่วยรมต.ตปท.สหรัฐฯ

จากนั้นในเวลา 11.00 น. นายแดนเนยล รัสเซล ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ที่ตึกไทยคู่ฟ้า เนื่องในโอกาสที่นายรัสเซลนำคณะเข้าร่วมการประชุมยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 5 ที่กระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้บริบทความสัมพันธ์ระหว่างกันที่กำลังปรับตัวดีขึ้น โดยมี นายกลิน ทาวน์เซนต์ เดวิส เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายแพทริก เมอร์ฟี อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าร่วมด้วย

นายแดนเนยล รัสเซล กล่าวหลังการเข้าพบ นายกรัฐมนตรีไทยว่า ในการหารือได้มีโอกาสพูดคุยเชิงลึกในหัวข้อที่มีความหลากหลาย ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา และความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐฯ ว่า เป็นเหมือนสมบัติที่ล้ำค่า สหรัฐฯ ต้องการเห็นความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของประเทศไทย รวมถึงการพัฒนา การค้า การลงทุน และความร่วมมือด้านความมั่นคงอีกด้วย

พล.ต.วีรชน สุคนธ์ปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การพบกันในวันนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสหรัฐฯ ต้องการมีความร่วมมือกับไทยที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ในทุกมิติและทุกระดับ ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสนี้ ย้ำถึงเจตนารมณ์ที่สำคัญในการบริหารประเทศ โดยรักษาสันติภาพระหว่างระบอบประชาธิปไตย การคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และความมีเสถียรภาพและความมั่นคงของชาติ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถหลุดพ้นจากวงจรปัญหาทางการเมืองเดิม โดยย้ำว่า เป้าหมายหลักของรัฐบาล คือการปฏิรูปให้ทั้งระบบและโปร่งใส

รหัสข่าว: B-151218036123 (17 ธ.ค. 58/08:37)

ประชาธิปไตยที่แข็งแกร่ง มีรัฐบาลที่โปร่งใส มีหลักนิติธรรม และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยทุกคน

● แจงสหรัฐที่กลุ่มเคลื่อนไหวมีเบื้องหลัง

พล.ต.วีรชน กล่าวว่า นายกษ ระบุว่าไทยพร้อมสนับสนุนบทบาทสหรัฐ ในการทำให้ภูมิภาคนี้มีความเข้มแข็ง และรู้สึกยินดีที่สหรัฐกลับมาให้ความสำคัญประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หันกลับมาให้ความสำคัญกับประเทศไทย แม้จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดโดยกฎหมายของสหรัฐเอง โดยสหรัฐยืนยันพร้อมเดินทางไปด้วยกันภายใต้ข้อจำกัด พยายามลดช่องว่างความสัมพันธ์ที่ผ่านมา ที่อาจมีเรื่องการปฏิบัติ รัฐประหารมาเดือนไข่ อุปสรรค พร้อมกับบอกนายแดนเนิยลว่า จะเข้าใจสถานการณ์ประเทศไทยได้ต้องย้อนกลับไปดูอดีตว่าเกิดอะไรขึ้น จะทำให้เข้าใจปัจจุบัน มองอนาคตได้อย่างชัดเจน ขอให้มองประเทศไทย อย่างมองที่ตัวบุคคล ไม่ได้มองแค่ข้อจำกัดไปศึกษาเพิ่มเติม เราไม่ได้ถอยห่างจากหลักประชาธิปไตยแต่เราทำให้เห็นตัวอย่างแล้วว่า เรากำลังทำให้ประเทศไทยกลับไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง และเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนคนไทยมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง

พล.ต.วีรชน กล่าวด้วยว่า ทางสหรัฐเองแสดงความเข้าใจ พร้อมบอกว่า เรื่องต่างๆ อย่างเรื่องของสิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องที่ต้องนำไปประเด็นได้ ขอให้ประเทศไทยระมัดระวังเรื่องนี้ นิดหนึ่ง ขณะนี้นายกษ ยืนยันว่าเราระมัดระวังเรื่องนี้ แต่การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น ล้วนแต่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งนั้น ไม่ใช่พลังการเคลื่อนไหวที่บริสุทธิ์ แต่เพราะมีการพยายามจะให้สหรัฐมาสนใจ มากัดดันให้ต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศมากดดันไทย

● ทหารพร้อมดูแลความปลอดภัยช่วงปีใหม่

ที่กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.พล.ม.2 รอ. กล่าวถึงมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โซนเศรษฐกิจใจกลางเมืองช่วงเทศกาลปีใหม่ว่า พื้นที่รับผิดชอบของ พล.ม.2 รอ. มีอยู่ 12 จุด โดยพื้นที่หลักคือ เขตราชเทวีกับเขตปทุมวัน ซึ่งตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเน้นการดูแลในสองลักษณะ คือ 1.ดูแลความปลอดภัย 2.อำนวยความสะดวก

ความปลอดภัยเราจะพิจารณาจุดที่มีประชาชนอยู่เป็นจำนวนมาก ในจุดนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ รปภ.ของอาคารสถานที่นั้นๆ และปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมทั้งมีการติดตั้งกล้องซีซีทีวีติดป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาช่วยสังเกตผิดปกติก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ ดังนั้น มาตรการต่างๆ เหล่านี้สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ได้

พล.ต.เฉลิมพล กล่าวต่อว่า ส่วนการดำเนินการช่วงปีใหม่เราได้กำหนดความเร่งด่วนตามความหนาแน่นของพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าเรามั่นใจในมาตรการและสามารถดูแลควบคุมสถานการณ์ได้ ขณะเดียวกันพื้นที่เขตราชเทวีกับเขตปทุมวันนั้น ถือเป็นพื้นที่ใจกลางเมือง เราจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพื่อรักษาความปลอดภัย ส่วนพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มาก เช่น เขตสาทร นั้น จะลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจ โดยเฉพาะสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ซึ่งตรงนี้ ตม.จะมีข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยง เช่น จากข่าวว่าประเทศใดมีความขัดแย้งระหว่างประเทศ แล้วมีชาวต่างชาติหนีอยู่ หรืออาจเป็นพื้นที่เสี่ยงในการก่อเหตุ ดังนั้น เจ้าหน้าที่เราก็จะมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทำนองเดียวกันทางทหาร ได้ประสานงานกับตม.อีกด้วย โดยมีการประสานงานข้อมูลกันตลอด เพราะจะมีข้อมูลชัดเจน เช่น เข้าเมืองวันใด พักที่วัน นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลว่าชาวต่างชาติเข้ามาแล้วไม่กลับ ทาง ตม.เขาก็มีข้อมูล

● ยันไร้ปัญหาจัดเคาน์ตาวานส์สงกรานต์

เมื่อถามว่า มาตรการต่างๆ ที่วางไว้ประชาชนจะมั่นใจว่าจะฉลองปีใหม่ได้อย่างมีความสุข ผบ.พ.ม.2 รอ.กล่าวว่า มั่นใจในสภาพที่เป็นอยู่ โดยการดำเนินการของสถานประกอบการ การเดินทางต่างๆ รวมไปถึงการจัดงานต่างๆ ก็สามารถจัดการได้ตามปกติ เพราะแต่ละสถานที่ทางผู้จัดงานก็จะหารือกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เช่น จัดงานเคาน์ตาวานส์ฉลองปีใหม่ในพื้นที่ใด ทางเจ้าของสถานที่จะรู้ว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด เพราะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของตนเอง และก็ยังประสานงานร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อีกด้วย

“สำหรับพื้นที่สาธารณะ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปดูแลตั้งนั้น ผมขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่

หน้าที่โดยด่วน ซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานเสมอ” พล.ต.เฉลิมพล กล่าว

● “กษชค” พร้อมสู้คดี กกต.ในชั้นศาล

นายกษชค นุตราวงศ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินคดีอาญา ในข้อหาหมิ่นประมาทว่า พร้อมต่อสู้คดีด้วยข้อเท็จจริงกันในชั้นศาล เพราะจากคำพูดของตนที่พูดเรื่องการจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญนั้น ไม่ได้กล่าวหาใครเลย ไม่ว่าจะประธานหรือกรรมการ กกต.คนใด เพราะตนพูดเพียงว่า อยากให้การพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ มีทั้งโรงพิมพ์ของรัฐและเอกชนร่วมกันพิมพ์ และอยากให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

“เรื่องใบสั่งนั้น ไม่ได้กล่าวหาว่าเป็นใบสั่งของใคร และที่สำคัญคือเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ขณะนี้กำลังเร่งร่างคำอุทธรณ์คำสั่ง กกต.กรณีเลิกจ้าง เพื่อยื่นอุทธรณ์ไปยัง กกต.ภายในเวลาที่กำหนด 15 วัน โดยจะเดินทางเข้ายื่นหนังสืออุทธรณ์ที่สำนักงาน กกต.ด้วยตัวเอง” นายกษชค กล่าว

● ไล่ส่วนสลายม็อบพม.นัดแรก8ธ.ย.59

ที่ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เมื่อเวลา 09.30 น. ศาลนัดพร้อมเพื่อกำหนดวันนัดไต่สวนคดีที่ ป.ป.ช.เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตรองนายกฯ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ พล.ต.ท.สุชาติ เหมอินแก้ว อดีตรัฐมนตรีว่าการตำรวจนครบาล (ผบ.ช.น.) ในข้อหาเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด จากกรณีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ปิดล้อมทางเข้ารัฐสภา เมื่อปี 2551 จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ 471 คน โดยวันนี้โจทก์และจำเลยทั้ง 4 คนเดินทางมาศาล

ศาลพิจารณาเห็นว่า คดีนี้โจทก์ยื่นบัญชีพยานจำนวน 66 ปาก ส่วนจำเลยทั้ง 4 คน ยื่นบัญชีพยาน 954 ปาก ที่ผ่านมามีการนัดตรวจพยานหลักฐาน 4-5 ครั้ง โดยได้ขอยุติว่า โจทก์จะขอ

พยาน 106 ปาก ในจำนวนนี้มีพยานซ้ำกัน 19 ปาก นอกจากนี้ฝ่ายโจทก์และจำเลยยอมรับร่วมกัน ว่า บันทึกถ้อยคำทางวิทของ บช.น.คำสั่งแต่งตั้งรอง ผบ.เหตุการณ์และแผนกรกฎ เป็นเอกสารราชการที่มีความถูกต้องแท้จริง ส่วนประเด็นที่จำเลยทั้ง 4 คน ขอแถลงเปิดคดีด้วยวาจา ศาลอนุญาตตามคำขอ โดยให้แถลงเปิดคดีในวันเริ่มสืบพยานฝ่ายจำเลย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเร่งรัดกระบวนการพิจารณา ศาลจึงนัดคดีลงหน้าโดยจะไต่สวนให้แล้วเสร็จภายใน 20 นาที เริ่มไต่สวนนัดแรกวันที่ 8 เมษายน 2559 และนัดไต่สวนนัดสุดท้ายในวันที่ 28 เมษายน 2560

● "สมชาย"ไม่หนักใจ-มั่นใจในความสุจริต

ด้านนายสมชายกล่าวว่า ในการนัดตรวจพยานหลักฐานมีพยานบางปากซ้ำกัน และพยานบางปากเห็นเหตุการณ์เดียวกันศาลจึงขอให้ทั้ง 2 ฝ่าย พิจารณาดีดพยานบางปาก รวมแล้วเหลือพยานประมาณกว่า 100 ปาก สำหรับตนไม่หนักใจ เพราะทุกอย่างพยานต้องเบิกความไปตามความเป็นจริง มั่นใจในความสุจริต และพยานหลักฐานเชื่อว่าจะไม่มีปัญหา ส่วนกรณีศาลฎีกา ใช้วิธีการไต่สวนในศาลเดียว และได้ข้อยุติ ไม่มีการอุทธรณ์หรือฎีกานั้น ส่วนตัวแม้จะเป็นระบบไต่สวนศาลเดียว ก็มั่นใจในความยุติธรรมและไม่ขัดข้องในระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ส่วนกรณีที่ศาลนัดไต่สวนล่วงหน้ายาวไปถึงปี 2560 ก็มีไม่ปัญหา หากจะเดินทางไปต่างประเทศก็จะขออนุญาตศาล หากต้องไปจริง ก็ต้องกลับมา เพราะลูกๆ อยู่ที่นี่ แต่ขณะนี้ยังไม่มีการไปต่างประเทศ

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้ให้คำปรึกษาท.ส. บัญชีบัญชี ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ขอเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ นายสมชาย กล่าวว่า ได้คุยกันบ้างเพราะเป็นญาติพี่น้องกัน ถึงอย่างไรก็ต้องเคารพในดุลพินิจของศาล ถ้าเรามีฐานะต้องเดินทางไปขออนุญาตศาล ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับศาลว่าจะอนุญาตหรือไม่

เมื่อถามถึงสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ นายสมชายกล่าวว่า เพียงว่า ไม่ได้ติดตามเหตุการณ์ ตอนนี้เขาห้ามคิดห้ามพูดไม่ใช่หรือ หากในอนาคตมีระเบียบ มีกฎ กติกาค่อยมาคิดกัน ตอนนี้คิดว่าทุกอย่างอย่างไรให้มีความสุข สุขสบาย คนในครอบครัวไม่เดือดร้อนก็พอแล้ว ส่วนตัวคิดว่าตนเองทำงานมาเยอะแล้ว หลังจากนี้ขอช่วยเหลือพี่น้องพรรคพวกไปตามวิถี

รพช. โทร: 8-151218036123 (1/ 5.ศ. 58/08:31/)

● แจงเหตุกำหนดคุณสมบัตินายกฯ-กรม.

นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยถึงผลการพิจารณาบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญ ต่อประเด็นคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้กำชับว่ารายละเอียดของการพิจารณาจะยังไม่ขอเปิดเผย จนกว่าที่ประชุมจะหารือกันอีกครั้งในการประชุม กรธ.นอกสถานที่ จ.เพชรบุรี แต่ในหลักการสำคัญของบทบัญญัติคือ ต้องแก้ปัญหาที่เคยมีมาในอดีตและต้องทำให้การบริหารราชการแผ่นดินทำได้โดยไม่มีอุปสรรค ส่วนคุณสมบัติของผู้บริหารประเทศได้กำหนดว่าต้องไม่ต่ำกว่าคุณสมบัติของ ส.ส. ทั้งนี้ ยอมรับว่ากรธ.ได้เพิ่มคุณสมบัติของนายกฯ และรัฐมนตรีในประเด็นการมีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมีจริยธรรม เพื่อให้มีลักษณะที่พิเศษกว่า ส.ส.ปกติ แต่กรธ.จะกำหนดคำนิยาม หรือมาตรฐานทางจริยธรรมกับความสุจริต เพื่อให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างไรนั้น ที่ประชุมระบุว่าจะไม่ไปเขียนไว้ในกฎหมายลูก ที่จะทำหลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติแล้ว

นายอมร กล่าวถึงประเด็นที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เติรมส่งนายสุพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประสาน กรธ.ต่อการทำบทบัญญัติว่าด้วยพลเมือง ว่าส่วนที่มีความยินดีและเชื่อว่าการประสานดังกล่าวไม่มีปัญหา แต่ที่ผ่านมา กรธ. ได้บัญญัติประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่พลเมืองไว้ในส่วนหน้าที่ของปวงชนชาวไทยไว้แล้ว แม้จะไม่ถึงระดับกำหนดให้มีสภาพพลเมือง หรือสมัชชาพลเมือง แต่การเขียนหน้าที่ปวงชนชาวไทยถือว่าครอบคลุมต่อหน้าที่พลเมืองระดับหนึ่ง

● ดึงเพิ่มดาบองค์กรอิสระทำชาติอัมพาท

นายคณิน บุญสุวรรณ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย และอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ปี 2540 กล่าวถึงมาตรการตรวจสอบฝ่ายบริหารและนักการเมือง เพื่อป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่า การตรวจสอบเป็นเรื่องดี แต่ควรพึงสังวรไว้ด้วยการให้ท้ายฝ่ายค้านและการเพิ่มเขี้ยวเล็บให้แก่องค์กรอิสระ และศาลรัฐธรรมนูญมากขึ้น อาจกลายเป็นอาวุธที่ย้อนกลับมาทำร้ายประเทศได้ แม้อาจจะทำให้การคอร์รัปชันลดน้อยลงได้บ้าง แต่

กล่าวทำอะไรเป็นขึ้นเป็นอัน ประเทศอาจกลายเป็นอัมพาท เพราะกลัวอิทธิฤทธิ์ขององค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ ผลเสียจะตกอยู่กับประเทศและประชาชน เพราะทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติต้องกลายเป็นอัมพาท

นายคณิน กล่าวอีกว่า การร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรหลงติดกับภาพจำของบุคคลหรือพรรคการเมือง แต่ต้องยึดหลักการเป็นตัวนำคือต้องเป็นมาตรการที่ใช้ได้ดีสำหรับทุกฝ่ายและสร้างเสถียรภาพทางการเมือง ไม่ว่าผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดจะมาเป็นรัฐบาล หากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ ก็จะเป็นโอกาสที่พรรคฝ่ายค้านจะอาศัยองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญใช้มาตรการเหล่านั้นรุมกระหน่ำรัฐบาลจนอยู่ไม่ได้ หรือถูกทหารปฏิวัติอีกครั้งจนต้องให้ยาแรงขึ้นอีก ในทางกลับกัน ถ้าพรรคการเมืองอื่นเป็นรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านถึงแก่องค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญอยากจะทำรัฐบาล แต่ก็จ่อไม่ทัน เพราะฝ่ายค้าน ประชาชน และมวลชนจะกดดันให้จัดการกับรัฐบาลจนอยู่ไม่ได้เช่นกัน ขณะที่กลไกที่วางไว้สำหรับการผ่าทางตันคือศาลรัฐธรรมนูญหรือประธาน 3 ศาล ก็จะไม่มีบทบาท เพราะเกรงใจทหาร เหตุการณ์ก็จะย้อนกลับไปเหมือนเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516

● อดีตส.ว.ยื่น "ม็อบ" ขอ ส.ว. มาจากเลือกตั้ง

ที่รัฐสภา ตัวแทนอดีต ส.ว.เลือกตั้งปี 2557 นำโดย นายตรี ดานไพฑูริย์ อดีต ส.ว.ลำพูน นายทวีภูมิ สิงหาราช อดีต ส.ว.พัทลุง และนายสมเกียรติ พันแสน อดีต ส.ว.ร้อยเอ็ด ได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายมิชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเสนอให้มี ส.ว. มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน โดยนายตรีกล่าวว่า การที่ กรธ. ได้ยกกร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นการได้มาของ ส.ว. โดยมีที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมจาก 20 วิชาชีพ จำนวน 200 คน โดยไม่มีการเลือกตั้งโดยตรงจากเขตจังหวัด ดังนั้น พวกคนที่เป็อดีต ส.ว. มาจากการเลือกตั้ง เห็นว่าการเลือกตั้งทางอ้อม ไม่ได้เป็นไปตามหลักการตามระบอบประชาธิปไตย เพราะไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน และเพื่อเป็นการสร้างสมดุลทางการเมือง จึงขอเสนอให้มี ส.ว. มาจากการเลือกตั้งจากเขตจังหวัด จังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ รวมจำนวน 77 คน และให้มี ส.ว. มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม จาก 20 สาขา

รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งสิ้น 200 คน

ทั้งนี้ สิ่งที่พวกตนเสนอนั้นเป็นการเคารพต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วประเทศ ที่มีความหลากหลายในความคิดเห็น และเราผ่านการเลือกตั้งมาหลายรูปแบบแล้ว ทั้งการแต่งตั้งอย่างเดียวหรือมาจากการเลือกตั้งโดยตรงหรือผสม ฉะนั้นเพื่อเป็นการสร้างสมดุลทางการเมืองที่มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มภาคภูมิ และแก้ปัญหาความขัดแย้งในฐานะของ ส.ว. ที่ควรเป็นองค์กรที่มีหลักเป็นกลางทางการเมืองด้วย

● กคพ.จ่อรับคดีเกาะนาคาน้อยเป็นคดีพิเศษ

พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวถึงกรณีครอบครัวของนายภูริ หิรัญพฤกษ์ นักแสดงชื่อดัง ยื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่เกาะนาคาน้อย จ.ภูเก็ต ซึ่งอาจมีการออกเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก. โดยมีขอบ ทับพื้นที่ป่า และมีเนื้อที่อยู่ติดกับที่ดินของครอบครัวหิรัญพฤกษ์ว่า พ.ต.ท.ประจวบ วงศ์สินิล ผบ.สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นตามที่มีการร้องเรียน ก่อนนำเสนอให้พิจารณาว่าเข้าข่ายกระทำผิดหรือไม่ ซึ่งตามขั้นตอนหากเป็นความผิดตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีดีเอสไอมีอำนาจรับเป็นคดีพิเศษ แต่หากไม่อยู่ในบัญชีแนบท้าย ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) เพื่อใช้อำนาจรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ อย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการของสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภค ในการเก็บพยานหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุ

ด้าน พ.ต.ท.ประจวบ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นพบว่า ที่ดิน น.ส. 3 ก. เป็นเอกสารสิทธิคนละตำแหน่งกับบริเวณที่ออกเอกสารสิทธิ เนื่องจากเอกสารสิทธิระบุพิกัดเป็นพื้นที่เกาะนาคาใหญ่ แต่ข้อเท็จจริงพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่บนเกาะนาคาน้อย ขณะนี้

ได้ตรวจสอบข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ พบว่าที่ดินบริเวณที่ถูกร้องให้ตรวจสอบพิกัด เป็นป่าสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2518 แม้ว่าจะมีการเข้าไปทำประโยชน์แล้ว แต่จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการทำประโยชน์จริง ข้อมูลที่ปรากฏก่อนหน้านี้จึงถือเป็นเท็จทั้งหมด โดยที่ดินถูกนำไปออก น.ส. 3 ก. เมื่อที่ 24 ไร่ และมีกรใช้เอกสาร ส.ค.1 จากพื้นที่ราบไปสวมทับ หลังจากนี้ต้องสอบปากคำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ให้การรับรองสิทธิยืนยันว่าเป็นพื้นที่เกาะนาคาใหญ่ และผู้ที่ยื่นขอออกเอกสารสิทธิซึ่งเป็นชาวบ้านจากเกาะนาคาน้อย เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นนอมินี ภายหลังออกเอกสารสิทธิแล้วได้นำไปขายให้แก่บริษัทภูเขาเหล็ก ในราคา 42 ล้านบาท ซึ่งการซื้อขายเกิดขึ้นภายในวันเดียวกันวันที่มีการออก น.ส.3 ก.

พ.ต.ท.ประจวบ กล่าวอีกว่า หลังจากนี้จะเสนอให้ที่ประชุม กคพ.รับเป็นคดีพิเศษในการประชุมเดือนมกราคม 2559 ส่วนการยื่นเรื่องเพื่อขอเพิกถอนเอกสารสิทธิ ขณะนี้ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานสักระยะ ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีชื่อรับรองตามเอกสารสิทธิเพิ่งเกษียณอายุราชการเมื่อเดือนตุลาคม 2558 เหลือเพียงเจ้าหน้าที่ระดับล่างซึ่งจะต้องเข้าสอบปากคำตามขั้นตอนต่อไป

มติชน
ครบเช้า

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,100

Section: ประชาชน/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 18 ธันวาคม 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13795

หน้า: 28(บน)

Col.Inch: 36.12

Ad Value: 39,732

PRValue (x3): 119,196

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เตรียมแจ้งข้อหารุกขอข.สิรินาถ

เตรียมแจ้งข้อหารุกขอข.สิรินาถ

●เจ้าหน้าที่รัฐ-เอกชนมีเอี่ยว

ที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พ.ต.ท.ประวุฒิ วงศ์สินิล ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายกิตติพัฒน์ ธาราภิบาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ แถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินคดีการรุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถ

พ.ต.ท.ประวุฒิกล่าวว่า คดีแรกเป็น คดีพิเศษที่ 19/2558 กรณีการออกโฉนดที่ดินเลขที่ 42053.42054 หมู่ที่ 3 ต.สาคร อ.ถลาง ทับอุทยานแห่งชาติสิรินาถ และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารวก-ป่าเขาเมืองเดิมทั้งแปลง สภาพที่ดินเป็นที่เขาหรือภูเขา มีความลาดชันสูง สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าเกือบทั้งแปลง ลักษณะการทำผิด 1.ใช้หลักฐาน ส.ค.1 เลขที่ 24 หมู่ที่ 2 เนื้อที่ 96-1-00 ไร่ มีผู้แจ้งการครอบครองโดยนายดี นาคนาม และนายขาว นาคนาม ระบุทำประโยชน์เป็นที่สวนยางและอยู่อาศัย

ซึ่งเป็นหลักฐานของที่ดินแปลงอื่นมาออกโฉนด โดยมีการปลอม ส.ค.1 ฉบับดังกล่าว ทั้งฉบับและต่อมานำไปออกโฉนด ประกอบด้วย โฉนดเลขที่ 42053 เนื้อที่ 84-0-28 9/10 ไร่ ออกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2522 และโฉนดเลขที่ 42054 เนื้อที่ 8-2-97 8/10 ไร่ ออกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2522 และเป็นการออกเอกสารสิทธิผิดหมู่ พื้นที่ อยู่หมู่ที่ 3 แต่นำเอา ส.ค.1 หมู่ที่ 2 มาออก ซึ่งบุคคลที่กระทำผิด ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รัฐอย่างน้อย 3 ราย มีอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ รวมอยู่ด้วย ซึ่งความผิดต่อเจ้าหน้าที่จะส่งให้ ป.ป.ช.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป สำหรับเอกชนที่ทำการรุกรุกมีจำนวน 4 ราย

มูลค่าความเสียหายประมาณ 2,000 ล้านบาท พ.ต.ท.ประวุฒิกล่าวว่า อีกคดีเป็นคดีพิเศษที่ 44/2558 กรณีการออกโฉนดที่ดินเลขที่ 20777 หมู่ที่ 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง เนื้อที่ 7-0-

03 6/10 ไร่ ออกเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2544 เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ป่าลายัน ภายในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ สภาพที่ดินเป็นที่ราบริมทะเล มีที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จำนวน 5 ไร่เศษ และอยู่ในเขตที่สาธารณชนประมาณ 1 ไร่เศษ ลักษณะการทำผิด 1.ใช้หลักฐาน ส.ค.1 เลขที่ 161 หมู่ 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง เนื้อที่ 3-0-80 ไร่ มีผู้แจ้งการครอบครองโดยนายลำลำ สร้อยสน ซึ่งเป็นหลักฐานของที่ดินอื่นมาออกโฉนดแปลงดังกล่าวโดยไม่ชอบ 2.ที่ดินบริเวณดังกล่าวในอดีตเป็นทะเลมาก่อน จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีหลักฐาน ส.ค.1 3.เจ้าพนักงานที่ดินที่ลงนามออกโฉนด ไม่มีอำนาจลงนาม เป็นเพียงหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ปฏิบัติราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ในลำดับที่ 2 ซึ่งไม่สามารถทำได้ มีบุคคลที่กระทำผิด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 3 คน และเอกชนที่ครอบครองที่ดินและผู้เกี่ยวข้อง 3 คน มูลค่าความเสียหาย ประมาณ 490 ล้านบาท โดยจะเรียกผู้กระทำผิดทั้ง 2 คดี มาแจ้งข้อกล่าวหาภายในเดือนมกราคม 2559 ต่อไป

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/ในประเทศ

วันที่: อาทิตย์ 17 มกราคม 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5202

Col.Inch: 28.03

Ad Value: 37,840.50

คอลัมน์: อินไซด์ยุติธรรม

หน้า: 2(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 113,521.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ



●● วันจันทร์ที่ 18 ม.ค.นี้ ดีเอสไอห้
กระโดดไม่แห้ง จับตา ไพบูลย์ นิติตะวัน

เข้ายื่นเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดีเอสไอตรวจสอบการครอบครองรถหรู หมายเลขทะเบียน ขม99 กรุงเทพมหานคร ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ามิ่งมงคลาจารย์ ซึ่งกรณีนี้ปรากฏหลักฐานขึ้นตั้งแต่กลางปี 56 แต่จนถึงขณะนี้การตรวจสอบยังไม่ได้เริ่มต้นเป็นขั้นเป็นอัน เหตุเพราะกรมศุลกากรยังประเมินภาษีรถหรูล็อตแรก 548 คัน ยังไม่แล้วเสร็จ ส่วนที่เหลืออีกเกือบ 6,000 คัน จึงทำได้แค่อ... เมื่อประเด็นทางกฎหมายไม่เดินหน้า เบนชัชจุดประกอบของสมเด็จพระ



ไพสิฐ วงศ์เมือง



ประวุธ วงศ์สินัด

วัดปากน้ำ จึงถูกบุคคลกลุ่มต่างๆ หยิบไปวิพากษ์วิจารณ์และตัดสินกันเองบนพื้นฐานของความถูกต้อง โดยเฉพาะในห้วงของการเสนอชื่อแต่งตั้งสังฆราช จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ รอบนี้ถือเป็นการวัดใจ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอว่าจะมอบหมายให้ใครเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน เพราะเดิมนิตินี้ พ.ต.ท.กรวัชร ปานประภากร เป็นผู้รับผิดชอบหลักเมื่อครั้งเป็น ผบ.สำนักคดีศูนย์ภาค แต่เมื่อถูกโยกมาั่งเป็น ผบ.สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ จึงต้องส่งคืนสำนวนคดีทั้งหมด ล่าสุดเคยมีสัญญาณว่าคดี

รถหรูจะถูกโอนไปให้ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

●● ทางด้าน พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สินัด ผบ.สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ก็นัดผู้ต้องหาคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต 9 ราย เข้ารับทราบข้อหาในวันที่ 18 ม.ค.เช่นกัน หลังคดีมีข้อพิพาทจนชัดเจนนว่า มีการนำเอกสาร ส.ค.1 ปลอม และนำส.ค.1 บินจากพื้นที่ราบมาสวมทับในเขตอุทยาน เนื้อที่กว่า 100 ไร่ โดยที่ดินมีราคาซื้อพุ่งสูงถึง 3,500 ล้านบาท ปัจจุบันที่ดินทั้ง 2 แปลง ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์ ไม่มีการเข้าไปแผ้วถาง ซึ่งตรงตามนโยบาย "บิ๊งค็อก" เจ้ากระทรวง ดชชิ่ง ที่ต้องการให้ดีเอสไอเร่งรัดตรวจสอบการบุกรุกผืนป่า แปลงที่ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างเพื่อระงับยับยั้งความเสียหาย

●● 19 ม.ค.นี้ รื่นหวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นัดแถลงผลงานขายทอดตลาดไตรมาสแรก (ต.ค.-ธ.ค.58) เพื่อโชว์ให้เห็นทิศทางการประมูลซื้อทรัพย์สินจากการบังคับคดี เพื่อนำเงินกลับคืนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

●● กระทรวงยุติธรรมเปิดให้ดาวน์โหลด 6 แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้บริการงานด้านยุติธรรมแล้ว วันนี้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศสามารถเลือกใช้บริการได้หลากหลาย อาทิ ตรวจสอบข้อมูลนักจิตวิทยา ติดตามสถานะเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนกับดีเอสไอ ขอรับบริการจากกรมคุมประพฤติและกรมคุ้มครองสิทธิฯ แจ้งเบาะแสยาเสพติดกับ ป.ป.ส. ติดตามผลงานวิชาการเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านกฎหมายของสำนักกิจการยุติธรรม รวมถึงผู้ที่สนใจประมูลซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด ก็เข้ามาสืบค้นข้อมูลได้ง่ายๆ

ทส.ตั้งกก.สอบแผนที่สิรินาถ

กรณีเนยดำรงค์ พิเดช สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและอดีตรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย และพันธุพิช กระจ่างพรหมทรัพย์ กรรมการและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และสิ่งแวดล้อม ออกมาแจ้งว่าการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4,000 หรือโครงการ One Map มีการสอดใส่แนวเขตใหม่เอื้อประโยชน์นายทุนทุกอุทยานฯ สิรินาถ จ.ภูเก็ต โดยมีการกั้นพื้นที่ป่าสงวนฯ ป่าเขารวก ป่าเขาเมือง ที่อยู่ในพื้นที่อุทยานฯ สิรินาถ จ.ภูเก็ต ต.สาคร และ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จำนวนเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่เศษ ออกจากแนวเขตเดิมสร้างความเสียหายให้กับรัฐมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท ความเสียหายนี้เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 ม.ค. ที่กระทรวงยุติธรรม พล.อ.โท บุญยงค์ คุ้มฉายา รว.

ยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ กล่าวว่า ถ้ามีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจริงขอให้ยื่นเรื่องมาที่ตน โดยขั้นตอนการดำเนินการของ One Map ว่า ในแต่ละจังหวัด แต่ละภาค จะมีการตั้งอนุกรรมการทั้งระดับภาคและจังหวัดขึ้นมา หากเกิดปัญหาอนุกรรมการจะมีการพูดคุยกัน ก่อนจะเสนอเรื่องมายังตน อีกทั้งอนุกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วย ไม่ใช่เพียงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดูแล คิดว่าพวกเขาคงไม่ปล่อยให้มีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะอนุกรรมการต้องรับผิดชอบ โดยวันที่ 21 ม.ค. นี้ จะเปิดงานเกี่ยวกับ One Map อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ที่ทำเนียบรัฐบาล

ด้านนายดำรงค์ได้ไปยื่นหนังสือคัดค้านการกั้นพื้นที่ป่าสงวนฯ ดังกล่าวต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เอาผิดผู้เกี่ยวข้อง และกล่าวว่าทราบมาอีกว่าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอบดาว จ.จันทบุรี มีปัญหาเช่นกันถึงขนาดไปกั้นแนวเขตออกให้สนามกอล์ฟแห่งหนึ่ง ซึ่งอัยการมีความเห็นให้กรมอุทยานฯ ส่งเรื่องฟ้องร้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งและอาญาในคดีบุกรุกพื้นที่ป่าไปตั้งแต่ปี 2556 ถือเป็นคดีถึงศาลไปแล้วจะนำเรื่องนี้มาเปิดเผยอีกครั้ง

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ รวมทั้งให้กรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้เตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อนายกรัฐมนตรี โดยแผนที่เดิมของอุทยานฯ สิรินาถทำไว้ตั้งแต่ปี 2557 ประกอบกับก่อนหน้านี้รัฐบาลอยากให้มีการบูรณาการเรื่องการชี้แจงแผนที่ที่ดินทั่วประเทศในมาตราส่วน 1:4,000 เดียวกัน จึงให้นโยบายออกไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ทำการรังวัดเพื่อร่วมโครงการนี้

ขณะที่นายชวลิต สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ได้เข้าพบ พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า เอกสารแสดงแนวเขตฉบับที่ส่งให้กระทรวงทรัพยากรฯ ยังไม่ได้ข้อมูล เนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าแนวเขตที่ส่งมาให้กระทรวงเป็นแนวเขตที่ได้ข้อสรุปจากกรมป่าไม้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งความจริงยังไม่มีการชี้แจงว่าจะใช้เส้นแนวเขตเส้นไหน ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการทุจริต แต่เป็นเรื่องของความเข้าใจผิด จากนี้ต้องให้คณะกรรมการไปตรวจสอบใช้แนวเขตที่ชัดเจนเพราะถ้าผิดพลาดประเทศชาติจะได้รับความเสียหาย

วันเดียวกัน พ.ต.ท.ประจวบ วงศ์สินิล ผบ.สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ได้เรียกผู้ต้องหาคดีบุกรุกอุทยานฯ สิรินาถ เข้ารับทราบข้อกล่าวหา 2 คดี ผู้ต้องหา 8 คน เนื้อที่บุกรุก 104 ไร่ มูลค่าความเสียหาย 2,490 ล้านบาท และหลังแจ้งข้อหาบุกรุกฯ ดีเอสไอจะเร่งสรุปสำนวนส่งฟ้อง พร้อมส่งเรื่องให้กรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนต่อไป ส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่ร่วมกระทำผิดดีเอสไอไม่มีอำนาจสอบสวนต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไล่ถาม สำหรับนายวิชาญชัย อนุกุล หัวหน้าฝ่ายทะเบียนที่ทุจริตออกโฉนดที่ดินหลบหนีความผิดไปตั้งแต่ปี 2549 มีประวัติออกโฉนดใน จ.ภูเก็ต 800 แปลง และยังพบพฤติกรรมออกโฉนดที่ดินใน จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.พังงาด้วย

ดีเอสไอรับ'เหมืองทองพิจิตร'เป็นคดีพิเศษ

พ.ต.ท.ประจวบ วงศ์สินธุ์ ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่าดีเอสไอจะรับเรื่องร้องเรียนของชาวบ้าน จ.พิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ซึ่งได้รับผลกระทบจากกิจการเหมืองแร่ทองคำเป็นคดีพิเศษโดยจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

"ที่ผ่านมาดีเอสไอเคยตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้วจึงมีข้อมูลเบื้องต้นระดับหนึ่ง โดยพบว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบโดยตรงจากกิจการเหมืองทองคำ จนทำให้มีฝุ่นหรือสารพิษต่างๆ เข้ามาในชุมชน โดยการตรวจสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กิจการภายในเหมืองทอง อาทิ ถนน สาธารณะ ศาลาประชาคม และโรงงานส่วนขยาย ซึ่งจะพิจารณาว่าเป็นคดีก่อน และผลกระทบต่อชีวิตและร่างกาย ที่อาจต้องใช้ระยะเวลา เพราะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน"

ทั้งนี้ ชาวบ้าน (19 ม.ค.) นางธนัญธิดา ลีมนนทกุล พร้อมตัวแทนชาวบ้าน ได้เดินทางไปยังดีเอสไอ เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีผลกระทบจากการทำเหมืองทอง โดยระบุว่า

บริษัทเจ้าของสัมปทานเหมืองทองได้มีการต่อเติมโรงงานส่วนขยายเพื่อเพิ่มการผลิต ก่อนขออนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม และชาวบ้านไม่รู้ล่วงหน้า จึงทำให้มีการไปฟ้องร้องที่ศาลจังหวัดพิจิตรเพื่อเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แต่สุดท้ายศาลชั้นต้นตัดสินยกฟ้อง ส่วนศาลอุทธรณ์เชื่อว่าไม่มีมูล เรื่องดังกล่าวจึงอยู่ระหว่างการพิจารณา

ขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับเหมืองทองได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากบ่อทิ้งกากแร่แห่งที่ 2 ที่มีสารไซยาไนด์ปนเปื้อนเมื่อถูกความร้อนจะกลายเป็นมลพิษ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชุมชนเพียง 300 เมตรเท่านั้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพของชาวบ้าน มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงและแน่นหน้าอก

"ชาวบ้านเคยมาร้องเรียนที่ดีเอสไอ ตั้งแต่ วันที่ 14 พ.ค.2558 จนถึงวันนี้มีคนตายไปแล้ว 54 รายจากสารไซยาไนด์ ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้เพื่อขอให้ดีเอสไอ รับเป็นคดีพิเศษ เนื่องจากไม่ต้องการสูญเสียคนในครอบครัวอีก" นางธนัญธิดากล่าว

ทส.ตั้งกก.สอบ แผนที่สิรินาถ

กรณีนายดำรงศักดิ์ พิเศษ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและอดีตรัฐมนตรีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกมาแฉว่าการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4,000 หรือโครงการ One Map มีการสอดใส่แนวเขตใหม่เอื้อประโยชน์นายทุนรุกอุทยานฯสิรินาถ จ.ภูเก็ต โดยมีการทับถมที่ป่าสงวนฯ ป่าเขาแรวก ป่าเขาเมือง ที่อยู่ไหนที่อุทยานฯสิรินาถ จ.ภูเก็ต ส.ส.และ ส.เชิงทะเล อ.ดงใหญ่ จ.ภูเก็ต จำนวนเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่เศษ ออกจากแนวเขตเดิมสร้างความเสียหายให้กับรัฐมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท ความเสียหายนี้เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 ม.ค. ที่กระทรวงยุติธรรม พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รว.ยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ กล่าวว่า ถ้ามีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจริงขอให้ยื่นเรื่องมาที่ตน โดยขั้นตอนการดำเนินการของ One Map ว่า ในแต่ละจังหวัด แต่ละภาค จะมีการตั้งอนุกรรมการทั้งระดับภาคและจังหวัดขึ้นมา หากเกิดปัญหาอนุกรรมการจะมีการพูดคุยกัน ก่อนจะเสนอเรื่องมายังตน อีกทั้งอนุกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วย ไม่ใช่เพียงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดูแล คิดว่าพวกเขาคงไม่ปล่อยให้มีการเกิดขึ้น เพราะอนุกรรมการต้องรับผิดชอบ โดยวันที่ 21 ม.ค.นี้ จะเปิดงานเกี่ยวกับ One Map อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ที่ทำเนียบรัฐบาล

ด้านนายดำรงศักดิ์ได้ไปยื่นหนังสือคัดค้านการทับถมที่ป่าสงวนฯดังกล่าวต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เฝ้าผู้เกี่ยวข้องและกล่าวว่าทราบมาอีกว่าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จ.จันทบุรี มีปัญหาเช่นกันถึงขนาดไปกันแนวเขตออกให้สนามกอล์ฟแห่งหนึ่ง ซึ่งอัยการมีความเห็นให้กรมอุทยานฯ ส่งเรื่องฟ้องร้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งและอาญาในคดีบุกรุกพื้นที่ป่าไปตั้งแต่ปี 2556 ถือว่าเป็นคดีพิเศษ

ไปแล้วจะนำเรื่องนี้มาเปิดเผยอีกครั้ง

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ รวมทั้งให้กรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้เตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อนายกรัฐมนตรี โดยแผนที่เดิมของอุทยานฯสิรินาถทำไว้ตั้งแต่ปี 2557 ประกอบกับก่อนหน้านี้รัฐบาลอยากให้มีการบูรณาการเรื่องการใช้น้ำที่ดินทั่วประเทศในมาตราส่วน 1:4,000 เดียวกัน จึงให้หน่วยออกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ทำการรังวัดเพื่อร่วมโครงการนี้ ขณะที่นายชวลิต สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ได้เข้าพบ พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่าเอกสารแสดงแนวเขตฉบับที่ส่งให้กระทรวงทรัพยากรฯ ยังไม่ได้ข้อยุติ เนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าแนวเขตที่ส่งมาให้กระทรวงเป็นแนวเขตที่ได้ข้อสรุปจากกรมป่าไม้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งความจริงยังไม่มีการขุดเจาะใช้เส้นแนวเขตเส้นไหน ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการทุจริต แต่เป็นเรื่องของความเข้าใจผิดจากนี้ต้องให้คณะกรรมการไปตรวจสอบใช้แนวเขตที่ชัดเจนเพราะถ้าผิดพลาดประเทศชาติจะได้รับความเสียหาย

วันเดียวกัน พล.ต.ท.ประจักษ์ วงศ์สินธิส ผบ.สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า ได้เรียกผู้ต้องหาสิทธิบุกรุกอุทยานฯสิรินาถ เข้ารับทราบข้อกล่าวหา 2 คดี ผู้ต้องหา 8 คน เนื้อที่บุกรุก 104 ไร่ มูลค่าความเสียหาย 2,490 ล้านบาท และหลังแจ้งข้อหาบุกรุก ดีเอสไอจะเร่งสรุปสำนวนฟ้อง หรือส่งเรื่องให้กรมที่ดินดำเนินการฟ้องต่อไป ส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่ร่วมกระทำผิด ดีเอสไอไม่มีอำนาจสอบสวนต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไล่สวนสำหรับนายรัชชัยย์อนุกุล หัวหน้าฝ่ายทะเบียนที่ทุจริตออก โฉนดที่ดินหลบหนีความผิดไปตั้งแต่ปี 2549 มีประวัติออกโฉนดใน จ.ภูเก็ต 800 แปลง และยังมีพบเหตุทุจริตออกโฉนดที่ดินใน จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.พังงาด้วย

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/อาชญากรรม
วันที่: พุธที่ 21 มกราคม 2559
ปีที่: 14 ฉบับที่: 4439
Col.Inch: 28.20 Ad Value: 25,380
คอลัมน์: ม้าสีหมอก

หน้า: 2(บนซ้าย)
PRValue (x3): 76,140

ศิลปิน: ชาว-ดำ



**** มาปฏิรูปไม่คิดสืบทอดอำนาจ** เสี่ยงจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทน.คสช. พุดชัดเจน ขอให้ช่วยกันสร้างการรับรู้กำลังทำอยู่ตามโรดแมพ แล้วให้คนอื่นมาทำต่อ รัฐบาลจะสร้างปัญหาให้น้อยที่สุด อยู่ที่ ประชาชนอยากได้อะไร ก็ดูให้เขาหน่อย 22 ม.ค.นี้ จะลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ชัยนาท ไปเยี่ยมประชาชน ดูความลำบากหาหนทางแก้ไข ** ปัญหาทางทหาร 8 กระทรวงพร้อมชื่อจำนวนมาก งานนี้ พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธาน อคส. กล่าวว่า ไม่ชื้อมากับ ส่งต่อไปยังโรงงานแปรรูปหรือผลิตของแต่ละกระทรวง เพียงพอต่อการรับซื้อจากเกษตรกร ** ฉากมรเรื่อง คดีบุกรุกอุทยานฯ สิรินาถ จ.ภูเก็ต คดีนี้ พล.ต.ท.ประวิตร วงศ์สินธุ์ ผบ.สำนักงานคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ดีเอสไอ กล่าวว่า ได้เรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหา 2 คดี 8 คน เนื้อที่บุกรุก 104 ไร่ มูลค่าความเสียหาย 2,490 ล้านบาท จะเร่งสรุปสำนวนสิ่งฟ้อง พร้อมส่งเรื่องให้กรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนต่อไป ส่วน เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่วมทำผิด ดีเอสไอ ไม่มีอำนาจสอบสวน ต้องส่งเรื่อง ให้ ป.ป.ช.ดำเนินการต่อไป ** คืบหน้าคดียุพิน งานนี้ พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร.ว่า ได้ ส่งสำนวนให้อัยการดำเนินคดีไปแล้ว 3 ครั้ง จำนวน 47 คน ครั้งนี้ส่งให้อีก 19 คน รวมเป็น 66 คน กำลังเตรียม ส่งผู้ต้องหาให้อีก 20 คนในครั้งต่อไป ** แฉบ้านนครบาล พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบ.ชน.แฉ แก๊งปัญหาโรคติด 15 สาย จัดจางจรเร่งระบายนรถ ในหัวโหม่งเร่งด่วน เพื่อให้ ผู้ขับขี่สามารถ ใช้เส้นทางเลี่ยงรถติด อย่างถนนแจ้งวัฒนะ



พล.ต.ต. จิรสันต์



พล.ต.ต. อดุลย์

วิภาวดี ลาดพร้าว สุขุมวิท รัชดาภิเษก แต่ละเส้นทำการเฉลี่ย ช่วงเวลาติดขัด ขอปรบมือให้ ** พบข้อมูลขบวนการค้ายาเสพติด ลักลอบขน ขึ้นรถไฟ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบ.ภ.พ.แฉ เพราะวางสัมภาระที่ผูกซ่อนได้ง่าย เดินทางสะดวก ให้ตำรวจเพิ่มความเข้มสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องยาเสพติด 15 สถานีใหญ่ ใช้กำลังตำรวจอาสาเข้ามาช่วย ในการตรวจค้นพบวางรถไฟสายภาคเหนือได้ เป็นเส้นทางขนยาเสพติด เนื่องจาก เป็นต้นทางและปลายทาง ** อายัดทรัพย์สินบริษัททำกิจการสถานี่ออกก่าลังกาย งานนี้ พล.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ บปง แฉ รวมมูลค่า 88 ล้านบาท ฐานถือโกงประชาชน เบียดบริการมีผู้ใช้จำนวนมาก แล้ว ปิดกิจการทุกสาขา อำพรางโอนเงินไปต่างประเทศ ช่วงมีปัญหาขาดทุน ใช้เงินซื้อที่ดิน 5 แปลง หอบเงินสมาชิกที่เสียค่าบริการเป็นใจ ** ต้นพาไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ค่าจ้างเดือนละ 5 หมื่นถึงหนึ่งแสน เรียกเก็บค่าประสานงาน หอบเงินหนี้ คดีนี้ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ ปานกลิ่นพุด สว.กก.2 ป. ตามหัวตัวมาได้ ถูกออกหมายจับกว่า 40 หมายเลข มีผู้เสียหายกว่า 50 ราย ** ระดมกำลัง ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยให้ดารานักแสดง สื่อมวลชน แฟนคลับ ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยในงานศพ ปอ ทฤษฎี ที่วัดกลางพระอารามหลวง พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบ.ภ.จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ได้ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการประสานเรื่องต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง จัดจางจร ใช้ตำรวจวันละ 200 นาย มีอาสาสมัครคอยบริการ ห้ามรถทุกชนิดจอด ปิดถนนในเส้นทางรอบวัด เพื่อป้องกันความแออัด ส่วน ญาติมิตรแขกวีไอพี มีที่จอดขอปรบมือให้ **

ม้าสีหมอก

ดีเอสไอสอบสวนชรก.โยงดูตทรายเถื่อน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ต.ท.ประจักษ์ วงศ์สินธิ์ ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ออกหมายเรียกเจ้าพนักงานที่ดิน จ.พังงา และนายภัตติพงษ์ สุททรวร ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พังงา หรือ ทสจ.พังงา นักการเมืองท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่นอีกหลายคน มาให้ปากคำกับเจ้าพนักงานดีเอสไอ หลังตรวจพบว่ามีข้าราชการอยู่เบื้องหลังสนับสนุนและเพิกเฉยกับกลุ่มนายทุนผู้ประกอบการลักลอบดูตทรายในป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพร้าว ต.ท้ายเหมือง และ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ทั้งที่เจ้าหน้าที่เคยบุกเข้าจับกุมดำเนินคดีไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง

นายเจตนา เหมมน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า นายไพโรจน์ หลีเกียรติกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดิน จ.พังงา ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะ

กรรมการดูตทราย ได้มาให้การเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตดูตทรายของ จ.พังงา ซึ่งนายภัตติพงษ์ใช้อำนาจยกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เอกชนหาประโยชน์ โดยไม่สนใจรับฟังความเห็นของคณะกรรมการฯ จ.พังงา ที่ให้สอบถามความเห็นไปยังกรมที่ดินและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้คณะกรรมการฯ จ.พังงา ชุดใหม่ที่เปลี่ยนผู้บริหารหลังเดือน ต.ค.58 ก็ไม่สนใจความเห็นแย้งของหลายหน่วยงาน เห็นว่าไม่ควรอนุญาตให้นายทุนดูตทรายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เคยถูกดำเนินคดีมาก่อนหน้า ทั้งนี้นายภัตติพงษ์ยื่นนำหลักฐานเกือบ 200 หน้า มาแสดงพร้อมทั้งให้การปฏิเสธ

“เบื้องต้นต้องรอผลการพิจารณาจากกรมที่ดินและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและยืนยันว่าผู้ประกอบการต้องขออนุญาต อปท. คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ จนถึงขณะนี้ผู้ประกอบการยังคงดูตทรายในพื้นที่ป่าสงวนอย่างต่อเนื่อง” นายเจตนากล่าว

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 25 มกราคม 2559

ปีที่: 25

ฉบับที่: 9189

Col.Inch: 18.31

Ad Value: 20,141

หน้า: 13(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 60,423

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'บิกเต่า'เตรียมแก้ทุจริตูดทราย

บิกเต่าเตรียมแก้ทุจริตูดทราย

จากกรณีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพบหลักฐาน และมีพยานยืนยันว่า มีขบวนการผู้มีอิทธิพลที่ร่วมมือประ โยชน์ให้นายทุน นำทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นของรัฐ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ยกให้นายทุนทำธุรกิจดูดทรายเพื่อการก่อสร้างกวางเสียหายต่อภาครัฐไม่น้อยกว่า 160 ล้านบาทแล้วนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 ม.ค. พ.ต.ท.ประจักษ์ วงศ์สันธิ์ ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เบื้องต้นจะเร่งตรวจสอบสำนวนสรุปรายงานเสนอต่อเลขาธิการ รมว.ยุติธรรม โดยในวันที่ 27 ม.ค.นี้ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ทส. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อแก้ปัญหาการทุจริต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากหลักฐานและการสอบสวนพยานของกรมสอบสวนคดีพิเศษพบพินิจชัดเจนนหลายด้าน นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ประกอบการไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดูดทรายของ จ.พังงา ตามมาตรา 9 แห่งพ.ร.บ.ที่ดิน ซึ่งเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา แต่กลับไม่พิจารณาถึงการปล่อยให้มีการดูดทราย จนประชาชนเดือดร้อนและรัฐได้รับความเสียหาย ขณะที่ศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านเข้าตรวจสอบพบพินิจเช่นกัน แต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ส่วนแหล่งข่าวระดับสูงในจังหวัดพังงาแจ้งว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) พังงา ไม่ดำเนินการยับยั้ง เนื่องจากมีการต่อรองจากผู้ประกอบการที่ต้องการดูดทรายนำออกจากพื้นที่ให้มากที่สุด เพราะทราบดีว่าจะต้องถูกเพิกถอนอนุญาตอย่างแน่นอน